

Số: 990 /CAH  
V/v phối hợp cấp Căn cước cho  
người dưới 14 tuổi

Cần Đước, ngày 02 tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Hiệu trưởng các Trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm Non trên địa bàn huyện;
- Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, Luật căn cước có quy định nội dung mới về độ tuổi cấp Căn cước cho người dưới 14 tuổi, cụ thể:

- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi sẽ được cấp thẻ Căn cước theo yêu cầu, cụ thể gồm 02 nhóm tuổi:

+ Công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi: khi cấp căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học.

+ Công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi: khi cấp thẻ Căn cước sẽ thu nhận vân tay, móng mắt và ảnh khuôn mặt như người từ đủ 14 tuổi trở lên.

Việc quy định cấp căn cước cho công dân dưới 14 tuổi nhằm giúp trẻ em thuận lợi khi thực hiện khám chữa bệnh không cần mang theo thẻ BHYT, sổ tiêm chủng, tiện ích trong việc đi lại (máy bay, tàu hỏa...), thuận tiện trong thủ tục đăng ký học tập...

Nhằm góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Luật Căn cước, đảm bảo thuận lợi cho công dân trong giao dịch thủ tục hành chính, nhất là nâng cao hiệu quả cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi. Công an huyện kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Hiệu trưởng các Trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm Non trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND xã, thị trấn phối hợp thực hiện các nội dung sau:

**1.** Hiệu trưởng các Trường THCS, Tiểu học, Mầm Non triển khai tuyên truyền đến toàn thể Giáo viên nhân viên của Trường nắm và đăng ký cấp cho con em của Giáo viên, đồng thời Giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền rộng rãi đến phụ huynh và học sinh đăng ký cấp căn cước cho học sinh dưới 14 tuổi đang học tập tại các Trường nêu trên. Hướng dẫn phụ huynh thực hiện như sau:

- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi: Cha hoặc Mẹ của trẻ sử dụng tài khoản định danh mức 2 (tài khoản VNEID) của mình để đăng ký dịch vụ công cấp Căn cước cho trẻ. Khi đăng ký dịch vụ thành công, hồ sơ cấp sẽ được Công an huyện tiếp nhận và giải quyết trực tuyến thủ tục cấp thẻ căn cước cho công dân cho trẻ (không cần đưa trẻ đến địa điểm cấp). Khi hồ sơ được Cục C06 duyệt cấp hoàn thành, thẻ căn cước của trẻ sẽ được gửi về Công an huyện hoặc phụ huynh có thể đăng ký dịch vụ chuyển cấp thẻ đến nhà khi đăng ký hồ sơ dịch vụ công.

- Đối với trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi: Cha hoặc Mẹ của trẻ sử dụng tài khoản định danh mức 2 (tài khoản VNEID) của mình để đăng ký dịch vụ công cấp Căn cước cho trẻ. Khi đăng ký dịch vụ thành công (Cha, mẹ hoặc người thân có thể đưa các em đến Công an huyện để cấp) hoặc đến địa điểm các xã, thị trấn nơi có trường học đóng trên địa bàn theo lịch cấp của Công an huyện.

- Các bước thực hiện dịch vụ công như sau: Cha/ mẹ/ người đại diện hợp pháp sử dụng tài khoản ĐDDT mức độ 1 và mức độ 2 để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an: <https://dichvucong.bocongan.gov.vn>, chọn thủ tục “ cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi” và kê khai thông tin của người cần cấp căn cước và tiến hành nộp hồ sơ. Trường hợp cha/ mẹ/ người đại diện hợp pháp của người cần cấp căn cước chưa được kích hoạt tài khoản ĐDDT thì có thể tự kích hoạt tài khoản ĐDDT mức độ 1 tại nhà hoặc đến Cơ quan Công an để được kích hoạt tài khoản ĐDDT mức độ 2. Đồng thời phải liên hệ Công an xã, thị trấn nơi đăng ký thường trú của người dưới 14 tuổi để **cập nhật số CCCD cha/ mẹ/ người đại diện hợp pháp vào hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư của trẻ đăng ký cấp căn cước** thì mới thực hiện được thủ tục đăng ký hộ cho người dưới 14 tuổi qua dịch vụ công (công dân có thể thực hiện đăng ký dịch vụ công tại nhà). Lưu ý: Người đại diện hợp pháp là người được quy định tại Điều 134 đến 138 Bộ Luật dân sự 2015.

2. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các Ngành chuyên môn phối hợp với các Trường THCS, Tiểu học, Mẫu giáo, Mầm non trên địa bàn quản lý tuyên truyền vận động và hướng dẫn các Trường học và phụ huynh đăng ký và lập danh sách trẻ đăng ký cấp căn cước của trẻ dưới 14 tuổi. Trên cơ sở danh sách của từng trường Công an huyện sẽ bố trí thời gian phù hợp để cấp căn cước cho trẻ em tại Công an các xã, thị trấn nơi có trụ sở Trường học hoặc tại Công an huyện, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi khi đến thực hiện thủ tục cấp căn cước.

3. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện về cài đặt chữ ký số toàn dân theo Kế hoạch số 6644/KH-UBND ngày 14/5/2024, đến nay tỷ lệ cài đặt trên toàn huyện rất thấp (chưa đạt 30%) không đạt chỉ tiêu 50% công dân có chữ ký số trên địa bàn huyện trong năm 2024, dẫn đến chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Nhằm góp phần đẩy nhanh nâng chỉ tiêu đăng ký cài đặt chữ ký số toàn dân trong thời gian cuối năm 2024, Công an huyện kính đề nghị Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn huyện tạo điều kiện phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh các khối lớp 10, 11 và 12 đang học tại Trường có sử dụng điện thoại thông minh tích cực thực hiện cài đặt chữ ký số toàn dân vừa góp phần nâng cao chỉ tiêu cài đặt chữ ký số trên địa bàn huyện trong năm 2024 vừa góp phần để các em đăng ký thủ tục hành chính cho bản thân và gia đình khi sử dụng chữ ký số để ký trên các giấy tờ, mẫu thẻ đối với thủ tục hành chính liên quan khi đăng ký hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện, Công an huyện kính đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Hiệu trưởng các Trường THPT, THCS, Tiểu học, Mầm Non trên địa bàn huyện tạo điều kiện phối hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đề án 06 và công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện. *lye*

**Nơi nhận:**

- Đ/c P.TCAH phụ trách QLHC;
- Như kính gửi;
- Lưu: TM, QLHC.



**KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN  
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**

*Thượng tá Huỳnh Thanh Minh*